

Xuống đồng sản xuất vụ xuân

Sau những ngày vui tết Nguyên đán, nông dân huyện Hưng Hà tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống đồng sản xuất bảo đảm đúng khung thời vụ, phấn đấu vụ xuân giành thắng lợi toàn diện.



Nông dân xã Minh Khai (Hưng Hà) nhổ mạ phục vụ gieo cấy lúa xuân.

Sáng mùng 3 tết, thời tiết đẹp để du xuân nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Yên, xã Điệp Nông đã xuống đồng gieo cấy. Chị Yên chia sẻ: Vụ xuân này gia đình gieo cấy 4 sào lúa, chủ yếu là giống BC15. Theo chỉ đạo của ngành chuyên môn, gia

đình đã cày lật đất, đổ ải và chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho sản xuất nhằm giành năng suất lúa cao. Tại thôn Đông Lạc, xã Minh Khai, không khí sản xuất đã nhộn nhịp ngay từ ngày mùng 3, mùng 4 tết. Phần lớn các gia đình đều tranh thủ thời tiết nắng ấm

tiến hành đắp bờ, làm đất, gieo mạ bước vào vụ sản xuất mới. Theo những nông dân ở đây, dù đang trong những ngày tết sum vầy nhưng ai cũng háo hức ra quân sản xuất. Tại các xã Tây Đô, Đông Đô..., nhiều gia đình tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống đồng sản

xuất, bảo đảm tiến độ gieo cấy trong khung thời vụ được khuyến cáo. Theo ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà: Năm 2019, huyện chủ trương gieo cấy trên 10.800ha lúa xuân. Để thực hiện đạt

kế hoạch đề ra, từ trước tết Nguyên đán, huyện đã chỉ đạo các địa phương tích cực động viên nông dân chủ động cày ải, làm vệ sinh đồng ruộng và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất, bảo đảm việc gieo cấy trong khung thời vụ. Huyện cũng xây dựng, triển khai kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các phương án, kế hoạch sản xuất vụ xuân, ứng phó kịp thời với những diễn biến bất thường của thời tiết. Cùng với đó, các HTX SXKD DVNN trên địa bàn huyện chủ động chuẩn bị giống, vật tư, phân bón đồng thời phát động nhân dân triển khai vệ sinh đồng ruộng, làm thủy lợi đồng xuân. Các địa phương huy động mọi nguồn lực tiến hành

duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi nhằm bảo đảm tưới, tiêu, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Tính đến ngày mùng 7 tháng Giêng, các địa phương trong huyện đã gieo cấy được gần 4.000ha lúa, chủ yếu là các nhóm giống lúa có năng suất cao như TBR1, BC15, TBR225... Cùng với gieo cấy lúa xuân, nông dân Hưng Hà cũng tích cực gieo trồng cây màu xuân, tập trung vào một số cây trồng chủ lực như lạc, ngô và những cây trồng truyền thống có giá trị kinh tế cao.

Dưới ảnh hưởng ấm áp của mùa xuân mới, với khí thế lao động tích cực cùng sự chuẩn bị chu đáo, nông dân Hưng Hà tin tưởng sẽ giành vụ xuân thắng lợi.

MAI THƯ



Nông dân xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) cấy lúa xuân.

Cảnh báo hàng ngoại mượn xuất xứ Việt Nam để hưởng miễn thuế



Ảnh minh họa

(vt.vn) Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa cho biết, hiện tượng gian lận thương mại thông qua ghi nhãn xuất xứ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam ngày càng gia tăng.

Đó là tình trạng hàng hóa nước ngoài có xu hướng mượn xuất xứ Việt Nam để hưởng lợi "miễn phí" và bất hợp pháp từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia hoặc sử dụng xuất xứ hàng hóa làm phương tiện lẫn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại của nước nhập khẩu. Tuy nhiên, hiện Việt Nam lại chưa có quy định về tiêu chí để hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam nên người tiêu dùng trong nước không có căn cứ để phân biệt, kiểm chứng sản phẩm.

Theo Bộ Công Thương, việc gian lận ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà còn có tác động đến sản xuất trong nước, làm giảm uy tín và tính cạnh tranh của hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.

Tôm và cá tra tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt



Ảnh minh họa

(vt.vn) Tôm và cá tra sẽ tiếp tục là hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản trong năm 2019.

10,5 tỷ USD là giá trị xuất khẩu mà ngành thủy sản nước ta phấn đấu đạt được trong năm 2019. Để đạt được mục tiêu nói trên, theo các doanh nghiệp, ngành thủy sản cần chú trọng nâng cao chất lượng từ khâu nuôi, chế biến đến tìm thị trường xuất khẩu, ưu tiên các sản phẩm giá trị gia tăng để vào được các kênh tiêu thụ hiện đại nhằm nâng cao tính cạnh tranh cho thủy sản Việt Nam.

Tin hiệu lạc quan là ngay từ đầu năm mới nhiều đơn hàng nhập khẩu thủy sản vào các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản... đã được thực hiện. Các doanh nghiệp dự báo, năm 2019, xuất khẩu thủy sản của nước ta có thể tăng trưởng từ 5 - 7% và hoàn toàn có khả năng vượt mốc 10 tỷ USD.

NGÂN HUỖN

Duy trì 5.000 con gà đẻ mỗi năm, anh Phạm Văn Tuấn, xã Thụy Dân (Thái Thụy) thu về trung bình 2.500 quả trứng/ngày. Tham gia THT chăn nuôi và sản xuất gia cầm giống Thoa Tuyết, toàn bộ trứng đều được THT thu mua theo giá thỏa thuận. Anh Tuấn cho biết: Tham gia THT, thành viên được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi, phòng, trừ dịch bệnh cũng như hỗ trợ về vốn sản xuất khi gặp khó khăn. Trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường, việc gắn kết với nhau theo mô hình chuỗi liên kết, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm là xu thế tất yếu.

Thành lập từ đầu năm 2018 với 35 thành viên ở 16 xã, thị trấn trong huyện Thái Thụy, tuy nhiên, một số thành viên THT đã liên kết với nhau từ rất lâu trước đó để tương trợ nhau trong sản xuất. Mỗi thành viên THT nuôi gà ri lai đẻ quy mô từ vài nghìn đến vạn con. Sản phẩm trứng giống được THT thu mua với giá thỏa thuận, ổn định. Các hộ sản xuất sẽ thực hiện 1 quy trình chăn nuôi chung: chăn nuôi an toàn dịch bệnh, mỗi năm gần 3 triệu con giống chất

Hiệu quả mô hình tổ hợp tác chăn nuôi và sản xuất gia cầm giống

Theo thống kê của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 172 tổ hợp tác (THT) hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Không chỉ giải quyết tình trạng thiếu vốn, tìm đầu ra cho sản phẩm, các THT còn đóng vai trò cầu nối phát huy tinh thần đoàn kết cùng nhau phát triển giữa các thành viên. THT chăn nuôi và sản xuất gia cầm giống Thoa Tuyết (xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy) là một điển hình.



Khu ấp trứng gia cầm của gia đình ông Nguyễn Văn Thoa, tổ trưởng tổ hợp tác.

lượng được bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh, bước đầu giúp thành viên chăn nuôi có lãi với thu nhập bình quân đạt từ 100 - 200 triệu đồng/năm, cao hơn so với chăn nuôi theo tập quán cũ. Ông Nguyễn Văn Thoa, tổ trưởng THT cho biết: Năm 2018, được sự giúp đỡ của các cấp, nhóm chăn nuôi của chúng tôi thành lập THT, không chỉ thực hành chăn nuôi an toàn dịch bệnh, sản phẩm của THT đã tiếp cận với mô hình truy xuất nguồn gốc. Tuy mới thành lập song tôi nhận thấy nhận thức của các thành viên và liên kết trong nhóm được chú trọng hơn. Riêng gia đình tôi đã đầu tư gần 4 tỷ đồng mua máy ấp trứng hiện đại, trung bình mỗi

ngày cung cấp ra thị trường khoảng 1 vạn con gà giống; xây dựng khu chuồng trại nuôi 5.000 gà giống bố mẹ và đang hoàn thiện hồ sơ để chứng nhận đạt thực hành chăn nuôi tốt theo quy trình VietGAP trong năm nay. Hình thành và vận hành THT, chi phí cho khâu trung gian về thức ăn, thuốc, vắc-xin giảm 15% so với trước do THT chủ động đứng ra tìm kiếm, thỏa thuận với các đơn vị có uy tín cung cấp; tỷ lệ gà chết do dịch bệnh, chăm sóc kém thấp; chất lượng trứng và con giống áp ra được thị trường đánh giá tốt; việc chấp hành cam kết của thành viên được cải thiện, thói quen chăn nuôi tự do, cá thể dần chuyển sang chăn nuôi có kiểm soát.

Mô hình THT chăn nuôi và sản xuất gia cầm giống Thoa Tuyết đã thực sự liên kết các hộ nông dân trong sản xuất, cải thiện đầu ra sản phẩm nhằm mang lại lợi nhuận cao cho nông dân. Những mô hình như thế này cần được duy trì và nhân rộng để ngày càng phát huy tác dụng của nó, cải thiện đời sống cho nông dân, góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Anh tâm sự: Là người con của quê hương Vũ Ninh, sau 20 năm sống xa quê, khi trở về năm 2011 thấy lãnh đạo địa phương rất trân trọng với chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó thiếu tiêu chí về nước sạch sinh hoạt cho người dân. Thấy mình cần có trách nhiệm hay làm một công trình gì đó có ý nghĩa cho quê hương, tôi đã chọn đầu tư dự án cấp nước sạch nông thôn cho người dân ở chính quê hương mình. May mắn là trong quá trình triển khai dự án tôi gặp nhiều thuận lợi như sự tạo điều kiện của các cấp, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và các cấp chính quyền trong tỉnh. Do đó dự án đã nhanh chóng hoàn thành, 100%



Nhà máy nước Thủy Long.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY LONG

Bảo đảm chất lượng nguồn nước

Với nguồn vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng, năm 2014, Công ty Cổ phần Phát triển Thủy Long (cụm công nghiệp Vũ Ninh, Kiến Xương) đã khởi công dự án nhà máy nước sạch 18.000m³. Đến nay Công ty không chỉ cung cấp nước sạch ổn định cho nhân dân trong vùng dự án mà còn bảo đảm chất lượng nước phục vụ khách hàng.

Dự án nhà máy nước sạch của Công ty Cổ phần Phát triển Thủy Long không chỉ được nhiều người dân trong vùng sử dụng hài lòng mà nhiều xã lân cận ở Kiến Xương cũng mong muốn được sử dụng nguồn nước của Công ty. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Giám đốc Công ty cho biết: Hiện nay dự án đã cấp nước cho 6 xã và mở rộng thêm sang một số thôn của xã Vũ Hội và xã Quang Bình. Thời kỳ đầu đi vào hoạt động Công ty gặp không ít khó khăn, nhất là việc thay đổi suy nghĩ của một bộ phận nhân dân đang sử dụng nước giếng, nước

mưa và nước không hợp vệ sinh khác để chuyển sang sử dụng nguồn nước sạch. Trước thực trạng đó, Công ty đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu được tác dụng của nước sạch, nhất là tác dụng đối với sức khỏe con người. Đến nay có thể khẳng định chất lượng nước của Công ty đều rất bảo đảm, được các ban, ngành, đoàn thể và người dân đánh giá cao. Để có được kết quả trên, Công ty đã thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh, nhất là việc niêm yết công khai quy trình công

nghệ, quy trình vận hành, đơn giá nước, kết quả mẫu nước... tại trụ sở Công ty và trụ sở UBND các xã. Chính vì thế, Công ty đã nhận được sự ủng hộ của người dân với trên 8.100 khách hàng. Người dân ở nhiều xã đã sử dụng nước sạch với tỷ lệ cao ngay từ khi Công ty đi vào vận hành như Vũ Ninh, Vũ Quý.

Điểm đặc biệt, Công ty Cổ phần Phát triển Thủy Long là doanh nghiệp lấy nguồn nước thô đầu vào khá xa từ sông Trà Lý, cách Công ty gần 6km để đưa vào xử lý. Quy trình xử lý nước được áp dụng bằng công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Nguồn nước thô được đưa về bể phân ứng đến bể lắng sơ bộ, lắng lamen, trạm bơm hồ, bể lọc nhanh và sử dụng các hóa chất xử lý phù hợp với quy chuẩn. Ngoài ra, Công ty còn có những quy định riêng về quản lý chất lượng nước như kiểm tra vệ sinh nơi khai thác nước nguyên liệu, kiểm tra vệ sinh hệ thống sản xuất nước, xét nghiệm nước nguyên liệu và nước thành phẩm, lập hồ sơ theo dõi, quản lý vệ sinh, chất lượng nước. Công ty còn xây dựng phòng kiểm nghiệm nước trước khi cấp nước, giám sát theo từng ca vận hành và mọi kiểm

đường ống nước sạch đã tới các hộ dân từ cuối năm 2015 và đã cấp cho nhân dân trên địa bàn 6 xã và một số thôn của các xã lân cận của huyện Kiến Xương. Tôi luôn coi chất lượng nước là sự sống còn của doanh nghiệp và đặt chữ "Tâm" lên hàng đầu nên đến nay chưa

một khách hàng nào kêu ca về nguồn nước do Công ty cung cấp. Điều mong muốn nhất hiện nay của Công ty Cổ phần Phát triển Thủy Long là cần tiếp tục cố gắng, chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương trong việc tuyên

truyền, vận động người dân tham gia và sử dụng lượng nước sạch nhiều hơn nữa để vừa bảo đảm sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống vừa để doanh nghiệp có được nguồn thu, giảm bớt khó khăn trong hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh.

THU THỦY